


## มองคนละมุม

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอาหงแก่ ๆ อยู่คนนึงอยากจะสอน  
ข้อคิดอะไรบางอย่างให้หลาน ๆ ตามปะสาคนแก่ อาหงจึง  
เรียกหลาน ๆ ทั้งสี่มานั่งล้อมโต๊ะสี่มุมแล้วบอกหลานทั้งสี่ว่า  
เอาละหลาน ๆ ตอนนี้หลับตานะหลับตา พอหลาน ๆ หลับตาอา  
หงก็เดินเข้าไปห้องเก็บของแล้วหยิบโดมไฟเก่า ๆ มาอันหนึ่ง อา  
หงเปิดฝาครอบจุดไฟแล้วปิดฝาครอบ แล้วอาหงก็บอกหลาน  
ทั้งสี่ว่า ลืมตาขึ้นแล้วบอกอาหงซิว่าโดมไฟสีอะไร? เด็กทั้งสี่  
ลืมตาขึ้นตอบไล่ ๆ กัน ตอบไม่เหมือนกันและเริ่มทะเลาะกัน....  
คนที่นั่งด้านหนึ่งบอกว่า สีแดงอีก ด้านหนึ่งบอกว่า เขียว สี  
เหลือง และน้ำเงิน ตามลำดับ ทั้งสี่ทะเลาะกันพักหนึ่งก็มีเด็กคน  
หนึ่งถามอาหงว่า อาหงทำไมของอย่างเดียวกันมีตั้งหลายสี?  
อาหงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะ อาหงจะทำอะไรให้ดู อาหงเดินมาที่  
โต๊ะหยิบฝาครอบแล้วหมุนให้ดูปรากฏว่า ฝาครอบสี่ด้าน  
สี่สี สีแดง เหลือง เขียว น้ำเงินหลังจากนั้นอาหงก็บอกว่า  
เอาตอนนี้บอกอาหงซิโดมไฟสีอะไร?หลาน ๆ ตอบเหมือนกันคือ  
สีของเปลวไฟ อาหงเลยบอกว่า เอาละหลาน อาหงถามอะไร  
ซักสองข้อนะ....



ข้อที่๑ เมื่อสักครู่นี้ครั้งแรก ใครผิด หลานตอบว่า ไม่รู้  
อาจบอกได้ว่า รึว่าอาจผิด อาจงเลยบอกอีกว่า ฟังนะเจ้าทั้งสี่  
นั่งอยู่ที่เดียวกัน มองของอย่างเดียวกัน ในเวลาเดียวกันยัง  
เห็นไม่เหมือนกันเลย ทำไม? ทำไมถึงไม่มีใครผิดละ... อาจ  
เลยบอกว่า ก็เพราะคนทุกคนมองจากมุมมองของตัวเอง เห็น  
ในสิ่งที่ตัวเองเห็น แต่ ถ้าเจ้าอยากเข้าใจว่าทำไมคนอื่นเห็น  
อย่างที่เขาเห็น เจ้าก็เดินไปมองที่มุมของเขา แล้วเราก็จะเห็น  
อย่างที่เขาเห็นแต่ถ้าลองนึกภาพนะเจ้าทั้งสี่ นั่งอยู่ที่เดียวกัน  
มองของอย่างเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ยังเห็นไม่เหมือน กัน  
เลย ในอนาคตเวลาที่อยู่ในสังคม เป็นไปได้มัย คนก็มองสิ่ง  
ต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น เวลาที่คนคิดไม่เหมือนเรา  
ใครผิด? ในอนาคตนะ เวลาที่เจ้าคิดไม่เหมือนคนอื่น อย่าไป  
โกรธว่าเขาผิด อย่าไปกลัวว่า ตัว เองผิด เพราะคนแต่ละคน ก็  
เห็นสิ่งต่าง ๆ จากขอบข่ายประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมของ  
ตนเอง แต่ถ้าเจ้าอยากเข้าใจว่า ทำไมคนอื่นถึงคิดแบบนั้น เจ้า  
ก็เดินไปมุมของเขาและเมื่อเจ้ายอมเข้าใจคนอื่น อาจเป็นไปได้  
ว่าคนอื่นก็อาจจะยอมที่จะเดินมาและเข้าใจเจ้า

คำถาม ที่๒ อาจบอกได้ว่าที่เห็นครั้งแรกกับครั้งหลัง เป็น  
ของอย่างเดียวกันมัย? หลานบอกว่า อย่างเดียวกัน แล้วเห็น  
เหมือนกันมัย? ครั้งแรกเห็นอะไร? หลานตอบว่า ฝาครอบ  
และครั้งหลังเห็นเปลวไฟอาจงเลยบอกว่า หลาน ๆ เอ๊ย

ในอนาคตถ้าเลือกได้นะขอามองสิ่งต่างๆเพียงแค่ว่าเห็นจนเข้าใจสิ่งต่างๆ  
อย่างที่เป็น

บทความนี้คงจะมีประโยชน์กับผู้อ่านในสังคมปัจจุบันบ้าง  
นะครับ

ต่างคน...ต่างมุมมอง สิ่งที่เห็นย่อมแตกต่างกัน

